



ALPFOREX

นโยบายลูกค้า

| ตุลาคม 2565

นโยบายคุกกี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ www.alpforex.com ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ประเภท รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ที่ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือข้อมูลไฟล์ขนาดเล็ก มีไว้เพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา หน้าที่เข้าชม การตั้งค่าต่าง ๆ เป็นต้น โดยจะบันทึกลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่านผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ ทั้งนี้ คุกกี้ไม่สามารถส่งไวรัสหรือ มัลแวร์ ไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารของท่านได้ ดังนั้นคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตราย แต่จะทำงานเหมือนกับ Log (บันทึกกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้และจดจำข้อมูลที่จำเป็น) และมีการอัปเดตทุกครั้งที่ท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์

คุกกี้จัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และปัจจุบัน รวมถึงอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ใช้คุกกี้อย่างไร

ALPFOREX ใช้คุกกี้เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทำให้ ALPFOREX สามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของ ALPFOREX ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตัวอย่างการใช้คุกกี้อีกแบบคือ เพื่อการจัดเก็บบันทึกข้อมูลของท่านเป็นรอบ ๆ นั้นหมายความว่าเมื่อท่านลือคอินเข้าสู่ระบบพื้นที่สำหรับสมาชิก “คุกกี้” จะถูกตั้งขึ้นเพื่อให้เว็บไซต์จดจำว่าคุณได้ทำการลือคอินแล้ว

ประเภทของคุกกี้

1. Session cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ALPFOREX
2. Persistent Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ALPFOREX จดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่าน เมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
3. Performance and analytical cookies เป็นคุกกี้ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ ช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถประเมินประสิทธิภาพและความสามารถในการใช้งานโดยรวมของเว็บไซต์ได้ เช่น ระยะเวลาการเข้าชม หรือสิ่งที่คนเข้าถึงบนเว็บไซต์

วิธีลบและบล็อกคุกกี้

ท่านสามารถที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ตามที่ท่านต้องการ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าหากท่านเลือกที่จะปฏิเสธการใช้งานคุกกี้บนเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบางส่วนของเว็บไซต์ของ ALPFOREX ที่ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบหรือควบคุมคุกกี้ได้ที่ www.AboutCookies.org

ความยินยอมจากท่าน

ในการใช้เว็บไซต์ของ ALPFOREX ต่อไป แสดงว่าท่านตกลงให้เราวางคุกกี้บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่านเพื่อวิเคราะห์วิธีที่ท่านใช้เว็บไซต์ของเรา

การเปลี่ยนแปลงประกาศ

ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดย ALPFOREX จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น ALPFOREX ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว